

Số: 454/TB-VP

Kiên Giang, ngày 18 tháng 6 năm 2018

## THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Văn Huỳnh  
tại Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Thông tư số 17/2013/TT-BTTTT của  
Bộ Thông tin và Truyền thông về hoạt động của  
Điểm Bưu điện - Văn hóa xã**

Ngày 08 tháng 6 năm 2018, tại Hội trường Bưu điện tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Bưu điện tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Thông tư số 17/2013/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về hoạt động của Điểm Bưu điện – Văn hóa xã (Giấy mời số 29/GM-STTTT ngày 04/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông).

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông thông qua báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Thông tư số 17/2013/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về hoạt động của Điểm Bưu điện – Văn hóa xã; các Điểm bưu điện địa phương thông qua các bài tham luận, cùng với ý kiến đóng góp của các sở, ban, ngành, địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Văn Huỳnh có ý kiến chỉ đạo sau:

Thông nhất nội dung báo cáo và các bài tham luận; qua đó tỉnh đánh giá cao sự quyết tâm, nỗ lực của ngành thông tin và truyền thông, nhất là lãnh đạo Bưu điện tỉnh trong việc tổ chức triển khai thực hiện Thông tư số 17/2013/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về hoạt động của Điểm Bưu điện – Văn hóa xã.

Để các Điểm Bưu điện - Văn hóa xã trở thành một thiết chế văn hóa đặc biệt, là nơi sinh hoạt cộng đồng ở nông thôn, đưa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị và xu thế phát triển chung hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành và địa phương thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây:

### 1. Sở Thông tin và Truyền thông:

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh công tác quản lý, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Thông tư số 17//2013/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về hoạt động của Điểm Bưu điện – Văn hóa xã, như: Chủ trì phối hợp với Bưu điện tỉnh và các ngành, địa phương có liên quan rà soát, đề xuất quy hoạch, cơ chế phối hợp, hỗ trợ đầu tư, cũng như việc triển khai các chương trình, dự án và thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các Điểm Bưu điện – Văn hóa xã theo quy định, nhất là phục vụ cải cách, giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công ích, theo tinh thần Nghị quyết số 30c/NĐ-CP của Chính phủ, Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và chương trình, mục tiêu khác của Chính phủ.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để chấn chỉnh, cải tiến, nâng cao chất lượng các dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ hành chính công phục vụ an sinh xã hội. Riêng về các kiến nghị, đề xuất của ngành, giao Sở Thông tin và Truyền thông làm việc, thống nhất với Bưu điện tỉnh có văn bản đề xuất, trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

2. Sở Văn hóa và Thể thao: Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Bưu điện tỉnh luân chuyển các đầu sách, tập chí cho các Điểm Bưu điện - Văn hóa xã để phục vụ, khuyến khích nhân dân tham gia đọc sách, nghiên cứu, tìm hiểu thông tin, nhất là các kiến thức ứng dụng trong sản xuất, kinh doanh.

### 3. Các sở, ban ngành khác và UBND các huyện thị xã, thành phố:

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1505/UBND-NCPC ngày 29/9/2017 về thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Các địa phương xem xét bố trí quỹ đất phù hợp để xây dựng mới các Điểm Bưu điện - Văn hóa xã (khi có yêu cầu); phối hợp với Bưu điện cấp huyện tổ chức hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính cho người dân.

### 4. Bưu điện tỉnh:

Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện tốt sự chỉ đạo của ngành bưu chính theo tinh thần Thông tư số 17/2013/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về hoạt động của Điểm Bưu điện – Văn hóa xã, đảm bảo mục tiêu Điểm Bưu điện – Văn hóa xã là một thiết chế văn hóa đặc biệt, là nơi sinh hoạt cộng



đồng tại địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình phát triển hiện nay.

Trên đây là ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Mai Văn Huỳnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo đến các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan biết, tổ chức thực hiện./. *ltram*

**Nơi nhận:**

- Như thành phần dự họp;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Tổng Công ty Bưu điện VN;
- TT. TU, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP, P.VHXX;
- Lưu: VT, ltram (01b).

**CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Huỳnh Vĩnh Lạc**

